

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มีนาคม 2556

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2555/2556

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในอัตราตันละ 160.00 บาท ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อย ในระดับที่คุ้มต้นทุนการผลิต ด้วยวิธีการกู้เงิน โดยให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2. อนุมัติให้กองทุนฯ กู้เงิน (Straight loan) จาก ธ.ก.ส. ตามนัยมาตรา 27 (6) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อนำมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูการผลิตปี 2555/2556 ในอัตราตันอ้อยละ 160.00 บาท โดยให้จ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อยในทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลทราย ในฤดูการผลิตปี 2555/2556 จากผลผลิตอ้อยเบื้องต้นที่ 94.64 ล้านตัน รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 15,142.40 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) หรือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามปริมาณอ้อยเข้าหีบจริงฤดูการผลิตปี 2555/2556 ตามแผนชำระหนี้ของกองทุนฯ ใช้ระยะเวลา ประมาณ 14 เดือน โดยให้ อก. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการบันทึกบัญชีให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ และให้มีข้อมูลลูกหนี้แยกเป็นรายให้ชัดเจน อีกทั้งจัดระบบควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการด้วย และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเร่งรัดให้กระทรวงอุตสาหกรรมนำผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย ซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ดำเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปพิจารณาร่วมกับสำนักงบประมาณและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยทั้งระบบให้เหมาะสมเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป พร้อมทั้ง ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการดำเนินงานของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ในการพิจารณากำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ในแต่ละฤดูกาลผลิตให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม เพื่อประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มฤดูกาลหีบอ้อย ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถพิจารณาตัดสินใจขายอ้อยของตนในช่วงเวลาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุด